



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2554

## ศูนย์วิจัยกสิกรรมภาค.พ.ราคาข้าวในพท.ปรับขึ้น ตามราคาส่งออกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย ระบุว่า ดัชนีราคาเกษตรกรรายได้ในเดือนม.ค.54 อยู่ในระดับ 176.95 ปรับลดร้อยละ 1.0 จากเดือนก่อนหน้า (MoM) นับว่าเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้เกษตรกรเร่งเกี่ยวข้าวหน้าหนาว ข้าวที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนยังไม่ถึงอายุการเก็บ และความชื้นสูง รวมทั้งการซื้อขายข้าวในตลาดชะลอตัวลงด้วย

ส่วนดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสีในเดือนม.ค. 54 ขยับขึ้นเล็กน้อยมาแตะระดับ 171.60 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 MoM เนื่องจากโรงสีบางแห่งเริ่มออกรับซื้อข้าว ทั้งนี้จากการคาดการณ์ว่าราคาข้าวมีแนวโน้มจะสูงขึ้น และหลายประเทศจะหันมาสั่งซื้อข้าวจากไทย สำหรับดัชนีราคาส่งออกเฉลี่ยข้าวทุกประเภทของไทยในเดือนม.ค.ลดลงเล็กน้อยมาแตะระดับ 142.74 หรือลดลงร้อยละ 0.4 MoM เนื่องจากผู้ส่งออกชะลอการรับซื้อข้าวจากตลาด โดยมีข้าวที่ประมูลซื้อมาจากสต็อกของรัฐบาลเพื่อการส่งออก

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย คาดการณ์ว่าราคาส่งออกข้าวของไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในเดือนก.พ. 54 อันเป็นผลมาจากปัจจัยเอื้อจากการมีคำสั่งซื้อล็อตใหญ่จากอินโดนีเซีย บังกลาเทศ และศรีลังกา ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งแนวโน้มราคาสินค้าธัญพืชในตลาดโลกเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวหลายประเทศหันมาเร่งนำเข้าข้าวเร็วขึ้น และในปริมาณที่มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ และป้องกันปัญหาเงินเฟ้ออันเนื่องจากราคาอาหารที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## จับตาบิ๊กลอตพาณิชย์ขายข้าวหนึ่ง 300,000 ตันให้บังกลาเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งมีนางพรทิชา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เป็นประธานว่า ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแนวทางการระบายข้าวเปลือกและข้าวสารจากการรับจำนำข้าวเปลือกยุงฉาง และโครงการจำนำข้าวสารรัฐบาลตั้งแต่ปี 2547/2548 ถึงปี 2552/2553 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 50,000 ตัน โดยที่ประชุมมีมติเปิดให้ผู้สนใจ เข้าร่วมเสนอราคาซื้อข้าวเปลือกและข้าวสารด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคา ต่อคณะทำงานระบายข้าวสาร ซึ่งมีนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอราคาซื้อข้าว

"การระบายข้าวสารครั้งนี้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ประกอบกับข้าวลอตนี้มีปริมาณเพียง 50,000 ตัน จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาด แม้ว่าจะเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปรังปี 2554 กำลังจะออกสู่ตลาดราวเดือนมีนาคมนี้ก็ตาม เพราะมีปริมาณน้อยมากหากเทียบกับข้าวที่ผลิตได้ทั้งปี 20-30 ล้านตัน" นายมนัสกล่าว

ด้านการระบายข้าวสารในคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (อคส.) กับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ปริมาณ 100,000 กระสอบที่ถูกน้ำท่วมนั้น กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและสรุปตัวเลขความเสียหายขั้นสุดท้าย และจะมีการกำหนดแนวทางระบายในครั้งต่อไป ส่วนการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ขณะนี้มีการเสนอซื้อจากรัฐบาลอินโดนีเซียและบังกลาเทศแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกสรุป" นายมนัสกล่าว

ล่าสุดมีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เข้ามาว่า กรมการค้าต่างประเทศกำลังอยู่ระหว่างการทำบันทึกความตกลงขายข้าวหนึ่งปริมาณ 300,000 ตัน ให้กับรัฐบาลบังกลาเทศ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้ แต่ปัญหาก็คือ รัฐบาลไม่มีข้าวหนึ่งอยู่ในสต็อกเพื่อส่งมอบ ดังนั้นวิธีที่เป็นไปได้ก็คือ การเปิดให้ผู้ส่งออกยื่นเสนอราคาเพื่อปรับปรุงข้าวหนึ่ง หรือนำข้าวหนึ่งจากภาคเอกชนส่งมอบแทน เพราะข้าวในสต็อกของรัฐบาลมีเพียงข้าวขาว 5% ไม่สามารถส่งออกได้ตามเงื่อนไขของรัฐบาลบังกลาเทศ

ด้านนางปราณี ศิริพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2554 รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนที่จะอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวชนิดพิเศษ (special rice) จำนวน 200,000 ตัน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิของไทย, ข้าวบาสมาดิของอินเดีย, ข้าวสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Diabetic Rice) และข้าวเหนียวดำ รวมทั้งจะอนุญาตให้มีการนำเข้าแป้งข้าวเจ้าอีก 30,000 ตัน

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจ**

## **สยามอินดิกาก้าโผล่ท็อปเทนส่งออกข้าว**

แหล่งข่าววงการค้าข้าวเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบปริมาณและมูลค่าส่งออกข้าวเป็นรายบริษัทปี 2553 ที่ผ่านมา 1 ใน 10 อันดับแรกที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด พบว่ามีชื่อบริษัท สยามอินดิกาก้า จำกัด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นบริษัทในเครือเพอร์ซิเดนท์ อะกรีเทรคดิง ของนายอภิชาติ จันทรสกุลพร บริษัทค้าข้าวที่รุ่งเรืองมากที่สุดสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่ได้ปิดกิจการลงเมื่อปี 2550 หลังธนาคารเจ้าหนี้ฟ้องร้อง โดยปี 2553 ที่ผ่านมารายบริษัท สยามอินดิกาก้า จำกัด มียอดส่งออกรวมปริมาณ 316,486 ตัน มูลค่า 5,087 ล้านบาท และเป็นบริษัทที่ทำยอดส่งออกได้ติดอันดับท็อปเทนผู้ส่งออกข้าว

สำหรับ 10 อันดับผู้ส่งออกข้าวปี 2553 ที่ส่งออกมูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด ปริมาณการส่งออก 1,667,998 ตัน มูลค่า 25,364 ล้านบาท 2. บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ ปริมาณการส่งออก 736,997 ตัน มูลค่า 10,855 ล้านบาท 3.บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรค จำกัด ปริมาณการส่งออก 505,062 ตัน มูลค่า 10,773 ล้านบาท 4. บริษัทนครหลวงค้าข้าว จำกัด ปริมาณการส่งออก 601,981 ตัน 5. บริษัท ไชยพรไรซ์ แอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ปริมาณการส่งออก 490,539 ตัน มูลค่า 7,170 ล้านบาท อันดับ 6 บริษัท เจียแม็ง จำกัด ปริมาณการส่งออก 314,362 ตัน มูลค่า 5,867 ล้านบาท 7. บริษัท ไทยฟ้า (2511)(สาขา2) ปริมาณการส่งออก 316,674 ตัน มูลค่า 5,296 ล้านบาท 8. บริษัท สยามอินดิกาก้า จำกัด ปริมาณการส่งออก 316,486 ตัน มูลค่า 5,087 ล้านบาท 9. บริษัท ไรซ์แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปริมาณการส่งออก 317,415 ตัน มูลค่า 5,024 ล้านบาท 10. บริษัท อุทัยโปรดิวส์ จำกัด ปริมาณการส่งออก 165,572 ตัน มูลค่า 4,855 ล้านบาท (ดูรายละเอียดในตารางประกอบ)

แหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่าการส่งออกข้าวปี 2553 ที่ผ่านมา ท็อปเทนส่งออกมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร เช่นบริษัท สยามอินดิกาก้า จำกัด อดีตไม่เคยส่งออกข้าว เป็นบริษัทในเครือเพอร์ซิเดนท์ อะกรีเทรคดิง โดยบริษัท เพอร์ซิเดนท์อะกรีเทรคดิงฯ นั้นปี 2549 เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของประเทศ 6 เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน 2550) ยังติดอันดับ 4 หลังปิดกิจการ สิงหาคม 2550 ไม่ได้ทำการส่งออก แต่เริ่มดำเนินธุรกรรมค้าข้าวในนามบริษัท สยามอินดิกาก้า จำกัด เพียงช่วงเวลา 2 ปีเศษ บริษัทสยามอินดิกาก้าฯ ก็ก้าวขึ้นมาติดอันดับท็อปเทนอีกครั้ง โดยนายอภิชาติ ได้มอบหมายลูกสาวคนที่ 2 เข้ามาช่วยดูแลธุรกิจ จึงเป็นบริษัทที่น่าจับตามองบริษัทหนึ่ง

ส่วนอีกบริษัทที่มาแรงคือบริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด แชมป์ส่งออกปี 2553 ที่ทิ้งห่างกลุ่มนครหลวงค้าข้าว ซึ่งหากนำสองบริษัทในเครือนครหลวงค้าข้าว คือบริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ และบริษัท นครหลวงค้าข้าวฯ รวมกัน จะมียอดรวม 1,337,978 ตัน ซึ่งยังห่างเอเชียโกลเด้นไรซ์อยู่พอสมควร อีกบริษัทคือ ซี.พี.อินเตอร์เทรค ที่

ปี 2553 ขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ขณะที่บริษัทที่เคยติดท็อปเทนหลายบริษัทได้หลุดวงจรไป อาทิ บริษัท กมลกิจ จำกัด บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม็ง จำกัด บริษัท พงษ์ลาม จำกัด เป็นต้น

นายสมพงษ์ กิตติเรียงลาภ ประธานกรรมการบริษัท พงษ์ลาม จำกัด เปิดเผยความคืบหน้าคำสั่งซื้อข้าวจากประเทศอินโดนีเซียว่าจากการที่องค์กรสำรองข้าว ประเทศอินโดนีเซีย(บลูอิค) เปิดประมูลซื้อข้าวเดือนมกราคม 170,000 ตัน กำหนดส่งมอบเดือนมีนาคม ศกนี้ แต่ผู้ส่งออกไทยเสนอซื้อรวมกันปริมาณรวม 820,000 ตัน เบื้องต้นบลูอิคตัดสินใจซื้อทั้งหมด อย่างไรก็ตามผู้ส่งออกไทยไม่สามารถส่งมอบได้ทันกำหนด จึงรับออร์เดอร์ไว้เพียง 300,000 ตัน กำหนดส่งมอบเดือนมีนาคม ศกนี้ เรือลำแรกจะเข้ามารับมอบข้าววันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 นี้

### ก.พาณิชย์ใช้ 3 มาตรการรับมือเวียดนามลดค่าเงิน

พรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ได้กำชับให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกเร่งดำเนินการหลังเวียดนามประกาศลดค่าเงินต่อ โดยให้รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ให้ดำเนินมาตรการส่งเสริมและพัฒนาผู้ส่งออกไทยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกในตลาดหลักจากการที่ธนาคารกลางของเวียดนาม (The State Bank of Vietnam : SBV) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ลดค่าเงินต่อโดยปรับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยระหว่างธนาคาร (interbank average FX rate) จาก 18,932 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 20,693 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.3 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งการปรับลดค่าเงินต่อของเวียดนามในครั้งนี้มีผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอน เนื่องจากเวียดนามถือเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยบนตลาดโลกในสินค้าหลายประเภท

ดังนั้น การลดค่าเงินต่อจะทำให้สินค้าเวียดนามมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในเชิงราคามากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งในปี 2553 เวียดนามได้ส่งออกข้าวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่า โดยสามารถส่งออกได้เกือบ 7 ล้านตันคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3,230 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามตลาดส่งออกข้าวของเวียดนามและไทยยังคงเป็นคนละตลาด เพราะเวียดนามครองตลาดล่างที่มีราคาถูกลง และแม้เวียดนามเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยแต่เวียดนามก็เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยด้วยเช่นกัน โดยเป็นตลาดส่งออกสำคัญลำดับที่ 9 ของไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของการส่งออกทั้งหมดทั่วโลก โดยในปี 2553 ไทยมีการส่งออกสินค้าไปเวียดนามเป็นมูลค่ากว่า 5,845 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 และไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าคิดเป็นมูลค่าถึง 3,293 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตลาดเวียดนาม ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกำชับให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกเร่งดำเนินการดังนี้ รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเฉพาะตลาดที่เวียดนามเป็นคู่แข่งได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเวียดนามส่งออกเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 18 สินค้าที่ส่งออกได้แก่ สิ่งทอ อาหารทะเล และไม้แปรรูป ตลาด E.U. เวียดนามส่งออกร้อยละ 14 โดยสินค้าส่งออกได้แก่ สิ่งทอ และอาหารทะเล และตลาดอาเซียนส่งออกร้อยละ 13 สินค้าส่งออกได้แก่ อาหาร และผ้าฝ้าย อีกมาตรการคือ จัดให้มีมาตรการส่งเสริมและพัฒนาผู้ส่งออกไทยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสินค้า พร้อมส่งเสริมการออกแบบ เพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน และมาตรการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกในตลาดหลัก เช่น การจัดโรดโชว์ ส่งเสริมการขายร่วมกับห้างดังต่างๆ และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าการลดค่าเงินต้องของประเทศเวียดนามในครั้งนี้ จะมีผลทำให้สินค้าที่เวียดนามนำเข้าจากไทยมีราคาสูงขึ้นและกำลังซื้อของเวียดนามที่อาจจะลดลง ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าไทยไปยังเวียดนามอยู่บ้าง แต่ด้วยมาตรการต่างๆ ข้างต้นที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการจะทำให้การลดค่าเงินต้องของเวียดนามในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อไทยมากนัก เนื่องจากมีผู้ประกอบการไทยบางส่วนเข้าไปลงทุนในเวียดนามในสินค้าสิ่งทอและอาหารแปรรูป ทำให้การลดค่าเงินต้องในครั้งนี้อาจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทยในเวียดนามด้วย

*ที่มา สำนักข่าวไทย*

## **ลดค่าเงินต้องอีก 8.5% ชี้นำส่งออกสินค้าไทยป่วน**

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ธนาคารกลางเวียดนามได้ประกาศลดค่าเงินต้องลงอีก 8.5% จากระดับ 18,932 ต้องต่อดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 20,693 ต้องต่อดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้เพื่อปรับอัตราแลกเปลี่ยนของทางการและอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อสูงและขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่นายเบเนดิกต์ บิงแฮม เจ้าหน้าที่อาวุโสของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประจำเวียดนาม ขานรับการเปลี่ยนแปลงค่าเงินดังกล่าว แต่ก็เห็นว่า เวียดนามจำเป็นต้องออกนโยบายที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพของเศรษฐกิจระดับมหภาค

ส่วนนายทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการ สำนักเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การปรับลดค่าเงินต้องลงมาอีก จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยในระดับจุลภาค (ไมโคร)บ้าง เนื่องจากการส่งออกสินค้าพื้นฐานของไทยที่มีการแข่งขันกับเวียดนามมีสัดส่วนประมาณ 10% นั้น เป็นสินค้าเกษตร เช่น ข้าว รวมอยู่ด้วย แต่เชื่อว่า จะไม่มีผลกระทบในระดับมหภาค(แมโคร)ไม่มาก เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของการส่งออกสินค้าของไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแล้ว

ด้านนายเมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ ธปท. มองว่า การปรับลดค่าเงินต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม เนื่องจากในแง่การค้าขาย หรือการแข่งขันส่งสินค้าที่เหมือนกัน ไม่ว่าจะ เป็นภาคภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการเกษตร ระหว่างไทยกับเวียดนาม ปัจจุบันมีไม่มากเหมือนก่อนแล้ว เชื่อว่าการปรับลดค่าเงินต้องครั้งนี้เป็นเพราะเวียดนามไม่ต้องการที่จะสูญเสียขีดความสามารถด้านการแข่งขัน นางพรทิชา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ได้กำชับให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่งการให้ทูตพาณิชย์ ที่ประจำอยู่ในสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกเร่งดำเนินการหลังเวียดนามประกาศลด ค่าเงินต้อง โดยได้กำชับให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั่วโลกเร่งดำเนินการดังนี้

1.รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดโดยเฉพาะตลาดที่เวียดนามเป็นคู่แข่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเวียดนามส่งออกเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 18 สินค้าที่ส่งออกได้แก่ สิ่งทอ อาหารทะเล และไม้แปรรูป ตลาดอียู เวียดนามส่งออก ร้อยละ 14 โดยสินค้าส่งออกได้แก่ สิ่งทอ และอาหารทะเล ส่วนตลาดอาเซียนส่งออกร้อยละ 13 สินค้าส่งออกได้แก่ อาหาร และผ้าผืน

2.กรมฯ ได้ดำเนินมาตรการส่งเสริมและพัฒนาผู้ส่งออกไทยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสินค้า พร้อมส่งเสริมการออกแบบ เพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน

3.ทางกรมฯดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าส่งออกในตลาดหลัก เช่น การจัดโรดโชว์ ส่งเสริมการขาย ร่วมกับห้างดังต่างๆ และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เชื่อว่ามาตรการต่างๆข้างต้นจะ ทำให้การลดค่าเงินต้องของเวียดนามในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อไทยมากนัก

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่เวียดนามลดค่าเงินทองจะทำให้ การขายข้าวของไทย ในตลาดโลก แข่งขันกับเวียดนามยากขึ้น ซึ่งหากค่าเงินของเวียดนาม อ่อนลงไปอีก คาดว่า อีก ไม้ปีข้างหน้าการส่งออกข้าวของเวียดนาม อาจจะ แซงหน้าไทย และไทยอาจจะกลายเป็นผู้ส่งออกข้าว อันดับ 2 ของโลก

**ที่มา แนวหน้า**

## **ไตรรงค์ลดสต็อกเหลือแสนตัน อินโดฯเล็งขอซื้อข้าวหอมมะลิ**

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ระบายข้าวสต็อกรัฐไปแล้ว 4 ล้านตัน จากปริมาณสต็อก 5 ล้านตันในช่วงที่ผ่านมา โดยขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาดขณะนั้นเพียง 16% ราคาตันละ 1.3-1.4 หมื่นบาท พ่อค้าส่งออกที่ซื้อไปได้กำไรไม่มากนัก เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายขนส่งและปรับปรุงสภาพข้าว ซึ่งแตกต่างจากในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา ที่มีการขายข้าวต่ำกว่าราคาตลาด 33%

"มั่นใจได้ว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ขายข้าวในราคาเสียเปรียบเกินไป ที่ผ่านมาใช้วิธีการเจรจาขายข้าวทางลับ ซึ่งพบว่าได้ผลดี เพราะขณะนี้ราคาข้าวได้ทยอยปรับเพิ่มสูงขึ้น"

ขณะที่มีหลายประเทศสนใจสั่งซื้อข้าวจากไทยเพิ่ม เช่น อินโดฯ 5 แสนตัน บรูไน 2 แสนตัน มาเลเซีย 2 แสนตัน ไนจีเรีย 5 แสนตัน ซึ่งรัฐบาลจะมีการพิจารณาขายข้าวออกไปเฉลี่ยให้กับแต่ละประเทศ โดยคงเหลือสต็อกรัฐบาลไม่เกิน 1 แสนตัน ซึ่งสต็อกดังกล่าวสำรองไว้กรณีขาดแคลนสำหรับคนยากจน

นางปราณี ศิริพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย รายงานว่า ในปี 2554 รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนที่จะอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวชนิดพิเศษ (Special Rice) ปริมาณ 200,000 ตัน จากต่างประเทศ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิของไทย ข้าวบาสมาดิของอินเดีย ข้าวสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Diabetic Rice) และข้าวเหนียวดำ รวมทั้งจะอนุญาตให้มีการนำเข้าแป้งข้าวเจ้าอีก จำนวน 30,000 ตัน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยได้ถูกจำกัดการนำเข้าโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งกำหนดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ส่งผลให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถิติการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปอินโดนีเซียมีปริมาณน้อยมาก

รายงานล่าสุดระบุว่า ภาคเอกชนไทยสามารถชนะการประมูลซื้อข้าวรัฐบาลอินโดนีเซีย ปริมาณ 280,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 219,643 ตันปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 273% เป็นสัญญาณชี้ให้เห็นว่าเป็นโอกาสดีของข้าวไทย ที่จะขยายปริมาณการส่งออกไปยังอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้น

อินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณ 1-1.5 ล้านตันต่อปี โดยข้าวไทยครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสองรองจากเวียดนาม และข้าวที่นำเข้าจากไทยมากที่สุด คือ ข้าวขาวและข้าวเหนียว

การส่งออกข้าวของไทย ณ วันที่ 4 ก.พ. 2554 ได้ส่งออกแล้วปริมาณ 1,038,262 ตัน เพิ่มขึ้น 26% มูลค่า 18,211 ล้านบาท หรือ 608 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.17%

**ที่มา กรุงเทพธุรกิจ**

## **เกษตรฯ ยกกระดับมาตรฐาน โรงสีข้าว ไทย**

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ข้าวเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยที่มีศักยภาพสูงในตลาดโลก แต่ละปีมีมูลค่าส่งออกประมาณ 1-2 แสนล้านบาท ปัจจุบันประเทศคู่แข่งสำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนามและพม่า ได้มีการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าข้าวเพื่อการส่งออกมากขึ้น ไทยจำเป็นต้องปรับเร่งพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าข้าวไทยในเวทีการค้าโลก

ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ มกอช.เร่งเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (มกษ 4403-2553) หรือมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) โรงสีข้าว ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวทั่วประเทศรับทราบ ทั้งโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และโรงสีข้าวขนาดเล็ก รวมถึงเกษตรกรเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้ความสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

"การส่งเสริมให้โรงสีข้าวทั่วประเทศเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2550-2554 ซึ่งมุ่งส่งเสริม และผลักดันให้โรงสีข้าวพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว พร้อมสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของโรงสีให้เป็นมาตรฐานซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าจากการขายข้าวทั้งระบบเพิ่มขึ้นจาก 210,000 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 231,000 ล้านบาทในปี 2554 ตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้" ผอ.มกอช.กล่าว  
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## เอเฟทโอเคข้าวถุงออกส. เข้าซื้อข้าวไม่เกินมี.ค.นี้

นายอนุกุล ต่อมประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ตลาดซื้อข้าวสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) ได้เห็นชอบในหลักการตามที่ อคส.เสนอนำเข้าข้าวถุง ออกส.เข้าซื้อข้าวในตลาดเอเฟท คาดว่าจะดำเนินการได้ไม่เกินเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวถุง ออกส. (PWO) และเพิ่มมูลค่าตลาดให้กับข้าวไทย ซึ่งในเบื้องต้นจะทำการซื้อข้าวเพื่อตลาดภายในประเทศ แต่ในระยะยาวก็จะได้รับการสั่งซื้อจากตลาดนำเข้าในต่างประเทศ

นายอนุกุลกล่าวว่า ระยะแรกจะเริ่มจากข้าวหอมมะลิ บรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ต่อจากนั้นก็ขยายไปถึงข้าวชนิดอื่น ๆ ที่ปัจจุบัน อคส.ขายทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้าข้าวชนิดพิเศษ เช่น ข้าวลิ้มผัว ข้าวเกษตรอินทรีย์ ข้าวกล้อง เป็นต้น มียอดขายต่อปีประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งการเข้าตลาดเอเฟทจะทำให้รายได้ข้าวถุง ออกส.เพิ่มอีกหลายเท่าตัว

แหล่งข่าวในกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว ที่มีนางพรทิศา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้อนุมัติขายข้าวค้างสต็อกรัฐจำนวน 5 หมื่นตัน และอนุมัติให้เพิ่มช่องทางการระบายข้าวรัฐด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่ไม่เพียงการเปิดประมูลเท่านั้น เพื่อให้มีการระบายข้าวค้างสต็อกคุณภาพต่ำที่ได้มีการเก็บไว้หลายปีได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา มติชน

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (Vietnam Food Association; VFA) ได้ปรับราคาส่งออกขั้นต่ำ (The minimum price for a rice export) ของข้าวขาว 25% ลงจาก 498 เหรียญสหรัฐต่อดันเหลือ 480 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เอฟโอบี) ขณะที่ราคาส่งออกขั้นต่ำของข้าว 5% ก็ปรับลดลงจาก 520 เหรียญสหรัฐต่อดัน เหลือ 500 เหรียญสหรัฐต่อดัน ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ สาเหตุที่มีการปรับลดราคาส่งออกขั้นต่ำนั้น เพราะในเดือนหน้าจะมีข้าวฤดูใหม่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ซื้อจากต่างประเทศต่างรอที่จะซื้อข้าวในช่วงนั้นเพราะคาดว่าราคาข้าวจะอ่อนตัวลง นอกจากนี้การปรับลดราคายังเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้ทางฟิลิปปินส์ตัดสินใจซื้อข้าวจากเวียดนามหลังจากที่เลื่อนการซื้อข้าวมาระยะหนึ่งแล้ว

ทั้งนี้คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ ชาวนาในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Delta) จะเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จประมาณ 4.06 ล้านไร่ หรือประมาณ 42% ของการเก็บเกี่ยวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (winter-spring

crop) และในเดือนหน้าจะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุด (The harvest peaks) โดยคาดว่าจะได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 1 ตัน และได้ผลผลิตรวมในฤดูนี้ประมาณ 4.1 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 2 ล้านตันข้าวสาร

สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-10 ก.พ. 2554 มีจำนวน 119,657 ตัน มูลค่า 58.167 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 ก.พ. 2554 มีจำนวน 604,041 ตัน มูลค่า 302.051 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ขณะที่ นาย Truong Thanh Phong นายกสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา มีจำนวนประมาณ 485,000 ตัน ในขณะที่การทำสัญญาขายข้าวในเดือน ม.ค. มีจำนวน 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้คาดว่าจะในช่วงไตรมาสแรกนี้จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 1.6 ล้านตัน และในไตรมาสที่ 2 จะมีการส่งออกประมาณ 2.24 ล้านตัน โดยกระทรวงเกษตรคาดว่าจะ ในเดือนก.พ. นี้จะมีการส่งมอบข้าวประมาณ 700,000 ตัน และในเดือน มี.ค. ประมาณ 400,000-500,000 ตัน

นาย Truong Thanh Phong ยังกล่าวด้วยว่า สมาคมได้เสนอแผนการรับซื้อข้าวเปลือกในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ เพื่อเก็บสต็อกไว้ประมาณ 1 ล้านตัน ให้รัฐบาลรับทราบแล้ว โดยบริษัทสมาชิกประมาณ 60 ราย จะเริ่มรับซื้อข้าวเปลือกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 เม.ย. ศกนี้ ในราคาตันละ 5,000 ดอง ซึ่งเป็นราคาที่คาดว่าจะทำให้ชาวนามีกำไรประมาณ 30%

นอกจากนี้ในระหว่างการประชุมของสมาชิกสมาคมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นาย Truong Thanh Phong ยังได้สั่งให้สมาชิกชะลอการส่งออกข้าวในช่วงต้นปีนี้ เพราะราคาข้าวอาจจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam : SBV) ประกาศปรับลดค่าเงินดอลลาร์ลง 8.5% ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์อย่างเป็นทางการ (Reference Rate) อ่อนค่าลงจาก 18,932 ดอลลาร์ต่อเหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 20,693 ดอลลาร์ต่อเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกันยังปรับลดช่วงความเคลื่อนไหว (Trading band) การซื้อขายเงินดอลลาร์จาก  $\pm 3\%$  เหลือ  $\pm 1\%$  ทั้งนี้ SBV ประกาศปรับลดค่าเงินดอลลาร์เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและลดยอดขาดดุลการค้าที่อยู่ในระดับสูง หลังจากอัตราเงินเฟ้อของเวียดนามเพิ่มขึ้นจาก 11.75% ในเดือนธันวาคม 2553 เป็น 12.17% ในเดือนมกราคม 2554 ขณะที่ยอดขาดดุลการค้าของเวียดนามในปี 2553 อยู่ที่ 13.24 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

รัฐบาลอินเดียได้มอบหมายให้หน่วยงานในกำกับของรัฐบาลคือ PEC (Equipment and Commodity Limited) และ STC (State Trading Corporation Limited) จัดประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice (par-boiled)) จากผู้ค้าข้าวในประเทศเพื่อส่งมอบให้ประเทศบังคลาเทศจำนวน รวม 300,000 ตัน หลังจากที่รัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศได้เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับราคาข้าว เงื่อนไข และคุณภาพข้าวที่บังคลาเทศจะซื้อจากอินเดียได้แล้ว

ทั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่า ราคาที่มีการตกลงในครั้งนี่คือ 20,200 รูปีต่อตัน (ประมาณ 445 เหรียญสหรัฐฯ) โดยการตรวจสอบคุณภาพข้าวจะกระทำที่ท่าเรือของอินเดีย

การเปิดประมูลจัดหาข้าวเพื่อส่งมอบบังคลาเทศของทั้ง 2 บริษัท กำหนดรับข้อเสนอจนถึงวันที่ 25 ก.พ. ศกนี้ และเมื่อการประมูลแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีการส่งมอบให้บังคลาเทศภายใน 100 วัน หลังการทำสัญญา

กรมการค้าต่างประเทศ (The Directorate General of Foreign Trade; DGFT) ได้ประกาศยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) บางชนิดที่เพาะปลูกในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ โดยรัฐบาลได้อนุญาตให้ส่งออกข้าวสายพันธุ์ Ponni Samba และสายพันธุ์ Matta ได้อย่างละ 25,000 ตัน และสายพันธุ์

Sona Masuri ให้ส่งออกได้ 100,000 ตัน โดยจะอนุญาตให้ส่งออกเฉพาะล็อตที่มีการขายในราคาไม่ต่ำกว่า 850 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

นายโปรเซโซ เจ. อัลคาลา (Proceso Alcala) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (Agriculture Secretary) ได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข้าวมากขึ้นในปีนี้ หลังจากที่กระทรวงเกษตรได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาระบบชลประทาน โดยเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่า "การแก้ไขระบบชลประทานจะช่วยให้เรามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากขึ้น ซึ่งจากการที่ผมได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศแล้วพบว่า ข้าวที่ปลูกในที่นาหลายแห่งอยู่ในสภาพดี"

นอกจากนี้ รมว.เกษตรฟิลิปปินส์เสริมว่า รัฐบาลกำลังวางแผนที่จะจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืชในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อรับประกันการจัดการจัดหาพันธุ์พืชที่มีคุณภาพให้เกษตรกรนำไปใช้เพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งการจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืชของรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะต่อสู้กับสภาพอากาศที่เลวร้าย อาทิ พายุไต้ฝุ่น และปัญหาภัยแล้ง

ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์อาจนำเข้าข้าวสูงถึง 1.3 ล้านตัน เพื่อแก้ปัญหาระยะขาดแคลนผลผลิตข้าวภายในประเทศและเพิ่มสต็อกข้าวก่อนเข้าสู่ภาวะขาดแคลน

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่ารัฐบาลมีแผนที่จะนำเข้าข้าวในปีนี้อีกไม่เกิน 1 ล้านตัน ซึ่งผู้บริหารขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ระบุว่า รัฐบาลมีแผนที่จะให้เอกชนเป็นผู้นำเข้าข้าวประมาณ 90% จากจำนวน 1 ล้านตัน เพื่อเป็นการลดภาระการนำเข้าของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะได้พิจารณากำหนดโควตานำเข้าให้แก่ภาคเอกชนในแต่ละส่วนในเร็ว ๆ นี้ โดยเมื่อปีที่แล้วเอกชนได้รับการจัดสรรโควตานำเข้าประมาณ 200,000 ตัน โดยภาคเอกชนไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า (tariff free) มีเพียงผู้ค้าข้าวที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (a service fee) ให้กับ NFA

ทั้งนี้ NFA คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการนำเข้าข้าวในเร็ว ๆ นี้ โดยภาคเอกชนอาจจะเริ่มนำเข้าข้าวได้ในช่วงไตรมาสแรก และส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. ก่อนจะถึงช่วงเดือนที่อุปทานข้าวในประเทศลดต่ำลง (Lean month)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com) และ [Reuters](http://Reuters)

## อินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งจัดการประชุมเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้องค์การสำรองอาหาร (The State Logistics Agency; Bulog) ทอยย่นนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านตันเป็น 2 ล้านตัน เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวในคลัง เพราะรัฐบาลกังวลว่าข้าวจะขาดแคลนและจะทำให้ราคาสูงขึ้น หลังจากราคาอาหารทั่วโลกพุ่งสูงสุดในรอบ 20 ปี

ทั้งนี้ วงการค้าคาดว่า รัฐบาลชาติเอเชียอื่นๆ อาจจะสั่งเพิ่มสต็อกข้าวตามอย่างอินโดนีเซียในเร็ว ๆ นี้ โดยก่อนหน้านี้ บังคลาเทศก็เพิ่งสั่งซื้อข้าวหนึ่ง 200,000 ตันจากไทย เป็นการทำข้อตกลงแบบรัฐบาลกับรัฐบาลครั้งแรกของสองประเทศ

วงการค้าคาดว่า รัฐบาลประเทศอื่นอาจเพิ่มการนำเข้าข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณข้าวคลังเช่นกัน แม้ว่าผลผลิตข้าวในไทยและเวียดนามมีมากเพียงพอก็ตาม

ผู้บริหารขององค์การสำรองอาหาร (Bulog) ระบุว่า Bulog จะนำเข้าข้าวไปจนถึงเดือน มี.ค. ศกนี้ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าข้าว ทั้งนี้จนถึงช่วงกลางเดือน ก.พ. นี้ Bulog นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 60-70% ของปริมาณที่ได้ซื้อไว้ก่อนหน้านี้



นอกจากนี้ Bulog ยังได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในประเทศด้วย โดยนับตั้งแต่เดือนม.ค. มาจนถึงปัจจุบัน ได้รับซื้อข้าวแล้วประมาณ 25,000 ตัน ซึ่งการที่ปริมาณยังคงมีน้อยนั้น เพราะฤดูเก็บเกี่ยวยังไม่เริ่มขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าเมื่อถึงเดือน มี.ค. Bulog จะรับซื้อข้าวได้ประมาณ 400,000 ตัน ทั้งนี้ในปี 2011 นี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้ Bulog รับซื้อข้าวจากเกษตรกรประมาณ 3.5 ล้านตัน

Bulog ได้จัดหาข้าวจากไทยและเวียดนามตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ประมาณ 1.23 ล้านตัน โดยครั้งแรกและครั้งที่ 2 ซื้อจากเวียดนามจำนวน 300,000 ตัน และ 250,000 ตัน ส่วนครั้งที่ 3 ซื้อจากไทยแบ่งเป็น 50,000 230,000 และ 150,000 ตัน และครั้งล่าสุดซื้อจากเวียดนาม 250,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีข่าวว่าอินโดนีเซียได้ซื้อข้าว 15% จำนวน 400,000 ตัน จากเวียดนาม กำหนดส่งมอบเดือน มี.ค. ศกนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอินโดนีเซียจะซื้อข้าวจากไทยจำนวน 820,000 ตัน แต่ไม่สามารถตกลงกันเรื่องการส่งมอบได้ให้ครบตามจำนวนดังกล่าวได้ (คาดว่ามีการซื้อในครั้งนี้อย่างน้อย 300,000 ตัน) ทั้งนี้วงการค้าคาดว่าราคาซื้อจากเวียดนามในครั้งนี้อยู่ที่ 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน

วงการค้าข้าวในสิงคโปร์คาดว่า อินโดนีเซียยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดในขณะนี้ โดยคาดว่ายังคงมีความต้องการข้าวอีกประมาณ 500,000 ตัน

ที่มา AFP และ Riceonline

## มาเลเซีย

แหล่งข่าววงการค้า รายงานว่า รัฐบาลมาเลเซียได้มอบหมายให้ Bernas (Padiberas Nasional Bhd) เพิ่มปริมาณซื้อข้าวจากประเทศไทย และเวียดนาม เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวของประเทศ เพราะเกรงว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนข้าวในตลาดโลก หลังจากที่มีรายงานเรื่องภาวะภัยแล้งครั้งรุนแรงในประเทศจีน

ทั้งนี้ ผู้บริหารของ Bernas ระบุว่า นอกจากการซื้อข้าวตามปกติแล้ว บริษัทยังมีแผนซื้อข้าวล่วงหน้า 2-6 เดือนด้วย

ที่มา Riceonline.com

## จีน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) ประกาศขึ้นราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำในปีนี้เป็นที่กระตุ้นให้เกษตรกรปลูกข้าวมากขึ้น โดยเว็บไซต์ของ NDRC ระบุว่า รัฐบาลจะเดินหน้านโยบายกำหนดราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำอย่างต่อเนื่องในแหล่งปลูกข้าวสำคัญในปี 2554

การปรับขึ้นราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยราคารับซื้อข้าวเมล็ดสั้น (Japonica) จะปรับตัวขึ้น 21.9% เป็น 128 หยวน (19.4 เหรียญสหรัฐ) ต่อ 50 กิโลกรัม ขณะที่ราคาข้าวเมล็ดยาว (Indica) ระยะต้นฤดูและระยะกลางจะเพิ่มขึ้น 9.7% และ 10.3% เป็น 102 หยวน และ 107 หยวนต่อ 50 กิโลกรัม ตามลำดับ

คณะรัฐมนตรีจีนให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความพยายามกระตุ้นผลผลิตข้าวฟืชในยามที่ปัญหาภัยแล้งยังคงสร้างความเสียหายต่อแหล่งปลูกข้าวสาธิตทางตอนเหนือของจีนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่แหล่งเพาะปลูกข้าวสาธิตที่สำคัญของจีนได้แก่ มณฑลซานตง เหอหนาน หูเป่ย์ ซานซี กานซู และเจียงซู ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนับตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว

กระทรวงเกษตรเปิดเผยว่า ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 48 ล้านไร่ หรือ 42.4% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวสาธิตในฤดูหนาวของมณฑลที่เป็นแหล่งเพาะปลูกหลักๆ 8 แห่งของประเทศ

ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวฟืชของจีนเพิ่มขึ้น 2.9% ในปีที่ผ่านมาแตะที่ 546.41 ล้านตัน ซึ่งทำสถิติขยายตัวเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล เอเชีย รายงานว่า สภารัฐมนตรีจีนกำหนดกรอบการอุดหนุนภาค การเกษตรและมาตรการสนับสนุนใหม่ๆ โดยออกแผนการ 10 ข้อ รวมถึงการรับปากให้เงินช่วยเหลือในการผันน้ำ เข้านา การปลูกข้าวสาลีและข้าวโพด การรักษาโรคพืช ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนประมาณ 180 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ เพื่อซื้ออุปกรณ์เพาะปลูก และอีกกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง นอกจากนี้ รัฐบาลยังเตรียมปรับขึ้นราคาข้าวชั้นต่ำอีกเกือบ 40%

แถลงการณ์ของสภารัฐมนตรีจีน ที่ออกตามหลังคำเตือนจากหลายสถาบันว่า สภาพอากาศแห้งแล้ง ต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวสาลีทางตอนเหนือของประเทศได้รับความเสียหาย เป็นการสะท้อนความวิตกของทั่วโลกเกี่ยวกับราคาอาหาร แต่มาตรการของรัฐบาลจีนเน้นการกระตุ้นผลผลิต ซึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา ระยะสั้น

ความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรของจีนทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จีนจะต้องนำเข้าข้าวสาลี เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์ไม่น่าพึงใจสำหรับเหล่าผู้นำในกรุงปักกิ่ง ที่ล้มเหลวในการผลิตอาหารให้เพียงพอแก่ ความต้องการในประเทศในช่วงเร็วๆ นี้

จีนต้องนำเข้าข้าวโพดประมาณ 1.57 ล้านตันเมื่อปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 18 เท่าจากปีก่อนหน้านั้น ขณะที่การ นำเข้าข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 36% เป็น 1.2 ล้านตัน และการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น 8.6% เป็น 366,171 ตัน

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจ และสำนักข่าวซินหัว*

## อิรัก

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการรัฐพิชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อ ข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (30,000 MT +/- 5% IN MINIMUM) โดยจะเปิดรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 14 ก.พ. ศกนี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 22 ก.พ.

*ที่มา Riceonline.com*

## IRRI

นายโรเบิร์ต ซีกเลอร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์ก ว่า ราคาข้าวมักเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาข้าวสาลี โดยราคาข้าวสาลีเริ่มพุ่งขึ้นเมื่อเดือนก.ค.ปีที่แล้ว และราคา ข้าวก็ไต่ระดับขึ้นตาม โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาข้าวสาลีพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี ท่ามกลางความ กังวลว่า ภาวะแห้งแล้งในจีนอาจทำให้ผลผลิตน้อยลง และกระตุ้นการแย่งชิงสต็อกทั่วโลก

ทางด้านนายโรเบิร์ต เซลลิก ประธานธนาคารโลก เตือนว่า ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากต้นทุนราคาอาหารที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนที่แล้ว นายเซลลิก กล่าวว่า ราคาอาหารมี แนวโน้มพุ่งขึ้นเหมือนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว และสร้างแรงกดดันต่อกลุ่มที่เปราะบางที่สุด ประชาชนในประเทศกำลัง พัฒนาต้องใช้จ่ายเงินประมาณ 3 ใน 4 ของรายได้ สำหรับซื้ออาหาร ดังนั้นจึงแทบไม่เหลือเงินเก็บ

นายซีกเลอร์ ซึ่งมีประสบการณ์วิจัยการเกษตรมานานกว่า 3 ทศวรรษ กล่าวว่า หากผลผลิตข้าวสาลีลดลง ผู้บริโภคจะหันหาอาหารอื่นทดแทน ซึ่งข้าวเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด แต่ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการแห่ซื้อข้าว

ทั้งนี้ ราคาข้าวที่พุ่งขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันอัตราเงินเฟ้อทั่วเอเชีย แม้ผู้กำหนดนโยบายหลายประเทศปรับ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมดัชนีราคาผู้บริโภค โดยธนาคารกลางจีนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 3 ในรอบ 4 เดือน เมื่อวันอังคาร (8 ก.พ.) ส่วนธนาคารกลางอินเดีย อินโดนีเซีย และไทย ก็ดำเนินนโยบายเข้มงวดทางการเงิน มากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์หลายราย รวมถึงนายไบรอน วิน จาก แบล็กสโตน กรุ๊ป ทำนายว่า ราคาโภค ภัณฑ์การเกษตรจะพุ่งขึ้นในปี 2554 และนายวินทำนายเมื่อเดือนที่แล้วว่า ราคาข้าวสาลีอาจขึ้นไปแตะระดับ 10

เหรียญสหรัฐต่อบุงเซลในปีนี้ เมื่อมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของประเทศกำลังพัฒนา ทำให้เกิดความต้องการ  
สินค้าโภคภัณฑ์การเกษตรเพิ่มขึ้น

ทางด้านนายอับดุลเรซา อับบาสเซียน นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส องค์การอาหารและเกษตรแห่ง  
สหประชาชาติ (FAO) กล่าวว่า ผลผลิตข้าวสาลีทั่วโลก อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งจะ  
กระตุ้นการกักตุนมากขึ้น แต่ความแห้งแล้งในจีนอาจลดโอกาสสร้างสต็อกอาหารเพิ่มเติม  
*ที่มา กรุงเทพธุรกิจ*

